

THỰC HIỆN QUY TRÌNH KIẾN TOÀN CHỨC DANH...

(Tiếp theo trang 1)

Theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương, việc thực hiện quy trình kiến toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện từ nguồn nhân sự tại chỗ, là đại biểu HĐND tỉnh, trong quy hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Thông qua việc thực hiện quy trình nhằm củng cố, kiện toàn lãnh đạo HĐND tỉnh đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu để lãnh đạo HĐND tỉnh thực hiện tốt các

nhiệm vụ chính trị, đồng thời chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy quy trình kiến toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quy trình giới thiệu nhân sự kiến toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 5 bước. Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1, trên cơ sở chủ trương của Ban Bí thư Trung ương, yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh và nguồn cán bộ

trong quy hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận thống nhất đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự. Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 (bước 2 của quy trình), sau khi nghe thông báo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương và thông báo nguồn quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự

và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (bước 3 của quy trình), căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của cán bộ; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (ở bước 2), Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh (bước 4 của quy trình), các đại biểu đã cho ý kiến bằng phiếu về nhân sự do tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất

giới thiệu tại bước 3. Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2 (bước 5 của quy trình), các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự kiến toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng phiếu kín. Trên cơ sở kết quả biểu quyết giới thiệu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lập tờ trình, hoàn thiện hồ sơ nhân sự, trình Ban Bí thư Trung ương xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 30/6, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành dự hội nghị.

lâm, thủy sản cơ bản ổn định. 100% số xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, thành phố Thái Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động phối hợp thực hiện giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; trình HĐND tỉnh phê chuẩn miễn, giảm 23 loại phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu

UBND tỉnh. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; nhất là nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm; triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, tiết kiệm các khoản chi, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, tập trung giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo của kỷ. Các hoạt động dịch vụ đến nay đã phục hồi, ổn định trở lại. Toàn tỉnh có 43 dự án được phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trên 2.620 tỷ đồng, trong đó vốn đăng ký mới trên 1.070 tỷ đồng. Dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được khống chế. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Covid-19, tạo điều kiện, tiền đề ổn định tình hình, sớm có chủ trương khắc phục hậu quả do dịch gây ra, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh. Trong quá trình triển khai tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên từng lĩnh vực, qua thảo luận của các đại biểu vẫn nổi lên nhiều vấn đề cần phải làm rõ hơn để có những giải quyết sách và giải pháp phù hợp hơn nữa. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm tuy có sự phát triển ổn định nhưng lĩnh vực chăn nuôi chưa đạt yêu cầu đề ra. Do vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần phải đánh giá chính xác tình hình, từ đó xác định rõ trách nhiệm trong chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục hồi trong chăn nuôi; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, đề án của tỉnh về phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết, tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất... để phát triển nông nghiệp hàng hóa một cách bền vững, có giá trị kinh tế cao hơn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

thiết, đẩy nhanh thu hút đầu tư vào tỉnh, nhất là đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Có quyết sách để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các quy hoạch, các thủ tục cấp phép đầu tư, đầu tư hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Đánh giá rõ tình hình thực, chỉ ngân sách để có kế hoạch điều hành ngân sách linh hoạt nhằm giải quyết những khó khăn hiện nay, đồng thời đề ra các giải pháp tăng nguồn thu, tạo nguồn lực thực hiện các mục tiêu chiến lược của tỉnh.

6 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát và lây lan mạnh trên toàn thế giới và trong nước đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an sinh xã hội. Với nỗ lực, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, công tác doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, các ngành sản xuất, dịch vụ đã từng bước phục hồi. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 25.419 tỷ đồng, tăng 4,62% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh ước đạt 73.765,4 tỷ đồng, tăng 3,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tình hình sản xuất nông,

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2020, 6 tháng cuối năm GRDP trên địa bàn tỉnh cần đạt mức tăng trưởng khoảng 14,8%, giá trị sản xuất cần đạt mức tăng trưởng trên 23%. Như vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với Thái Bình 6 tháng cuối năm 2020 là vô cùng khó khăn, thách thức cần phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về dự thảo các báo cáo: kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp rất khó khăn và thời gian tới sẽ còn khó khăn hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bên cạnh nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và các ngành chức năng cần có giải pháp đồng bộ, cụ thể, quyết liệt hơn nhằm tháo gỡ thực chất khó khăn cho doanh nghiệp. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các chi phí, thủ tục đầu tư không cần

thông nhất với các tờ trình của UBND tỉnh về: Thành lập Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) trên cơ sở không tăng thêm ngân sách; giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020; 3 tờ trình về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có điều chỉnh một số nội dung mức thu liên quan đến học phí, phí dịch vụ, lệ phí trong các trường học.

NGUYỄN MINH

KIẾN XƯƠNG

Tỷ lệ nợ xấu cho vay ưu đãi chỉ chiếm 0,02% tổng dư nợ

Với tỷ lệ đó, huyện Kiến Xương đã trở thành huyện có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong 8 huyện, thành phố về cho vay ưu đãi của Chính phủ. Không chỉ có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất, đến nay huyện Kiến Xương có tỷ lệ giải ngân cao nhất với 2.184 khách hàng được vay vốn, tổng doanh số cho vay đến hết tháng 5/2020 đạt 70.842 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất giúp

huyện Kiến Xương đứng đầu về chất lượng tín dụng đó là Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã duy trì thực hiện có hiệu quả việc ủy thác cho vay qua các tổ chức hội, đoàn thể. Đến hết tháng 5/2020, toàn huyện có 340 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ ủy thác đạt 390,921 tỷ đồng, chiếm 99,82% tổng dư nợ cho vay ưu đãi toàn huyện, trong đó tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm

0,017% tổng dư nợ ủy thác. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả; đồng thời, tích cực phân khai, giải ngân các chương trình cho vay để vốn ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng.

MINH HƯƠNG

HƯNG HÀ

Giá trị sản xuất thủy sản tăng 3,43% so với cùng kỳ năm 2019



Nuôi cá lồng ở xã Diệp Nông (Hưng Hà).

Từ đầu năm đến nay, công tác nuôi trồng thủy sản ở huyện Hưng Hà được duy trì và phát

triển. Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại 2 xã Độc Lập và Tân Lễ được các hộ nuôi quan

tâm đầu tư theo hình thức thâm canh, bán thâm canh cho hiệu quả kinh tế cao. Công tác cải tạo ao, đầm được các hộ quan tâm đầu tư, khai thác. Phong trào nuôi cá lồng trên sông tiếp tục phát triển. Hiện tại, toàn huyện có 154 lồng cá tại 5 xã, thị trấn, tăng 13 lồng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xã Hồng An 20 lồng, Diệp Nông 55 lồng, Độc Lập 55 lồng, Tân Lễ 13 lồng, thị trấn Hưng Nhân 11 lồng. Giá trị sản xuất thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 của toàn huyện ước đạt 104,7 tỷ đồng, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm 2019.

MAI THƯ

Tiến về quê Thái Bình có mặt trong danh sách triệu tập đội tuyển U22 Việt Nam

Trong đợt tập trung đội tuyển U22 Việt Nam đầu tiên (từ kiến từ ngày 1 - 3/7) nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021, trong danh sách các cầu thủ có Hoàng Xuân Tân, quê xã Tam Quang, huyện Vũ Thư. Hoàng Xuân Tân hiện đang thi đấu tại Câu lạc bộ DNH Nam Định. Đây

cũng là cầu thủ trưởng thành từ Trường Năng khiếu thể dục thể thao Thái Bình (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao).

Sau khi được tập trung, ngày 2/7, ban huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có bài kiểm tra đối với các cầu thủ bằng trận

đấu tập nội bộ. Ngày 3/7, các cầu thủ được trả về câu lạc bộ chủ quản. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý sẽ tiếp tục theo dõi các trận kế tiếp ở mùa bóng 2020 nhằm sàng lọc, tuyển chọn cho đợt tập trung tiếp theo.

TÚ ANH

68.400 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu UBND tỉnh cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp 68.400 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí trên 58 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã có 344 hộ nghèo được vay vốn tín dụng với tổng kinh phí 15.418 triệu đồng, 447 hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng với tổng kinh phí 19.919 triệu đồng.

Việc cấp thẻ BHYT, hỗ trợ vay vốn giúp người nghèo, người cận nghèo thường xuyên được thăm khám sức khỏe, tập trung phát triển kinh tế góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

249 học viên được cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện ma túy

Trước những diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy đối với tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, thời gian qua việc đưa đối tượng nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện được các ngành và các địa phương đặc biệt coi trọng.



Các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh được dạy nghề may.

Theo thống kê của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh, đến nay Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đang tiếp nhận và cai nghiện cho 249 học viên, trong đó có 247 học viên cai nghiện bắt buộc, 2 học viên cai nghiện tự nguyện. Các học viên cai nghiện tại Cơ sở được giáo dục tâm lý, tổ chức điều trị cắt cơn, rèn luyện thể lực, dạy nghề may mặc, gia công lắp ráp điện tử... qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và ổn định tình hình an ninh trật tự tại các địa phương trong tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

Kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy khóa XXV, Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tin nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Kiến Xương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cũng tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra mắt Đại hội gồm 38 đồng chí. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gồm 29 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Kiến Xương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực, quyết tâm xây dựng huyện Kiến Xương phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội huyện, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn được phổ biến, quán triệt: Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Thông báo kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/4/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 77-KL/TW, ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước; Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Tiền Hải quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và yêu cầu các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Giai đoạn 2020 - 2025, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở tổ chức ký kết giao ước thi đua trong các cấp công đoàn; vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đảng ký để tài, sáng kiến để phát huy tinh sáng tạo trong lao động; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa công đoàn cơ sở với đơn vị, doanh nghiệp để thúc đẩy các phong trào thi đua mang lại hiệu quả cao trong lao động, sản xuất.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư đã trao tặng giấy khen cho 25 tập thể, 40 cá nhân đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua yêu nước.



Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 30/6, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 10,4 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 508.600 người tử vong. 5 quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao trên thế giới hiện là Mỹ, Brazil, Nga, Ấn Độ và Anh, trong đó Mỹ là quốc gia có số người nhiễm và tử vong cao nhất do Covid-19 với hơn 2,6 triệu người nhiễm và gần 128.800 người tử vong.

Tính đến 18 giờ ngày 30/6, Việt Nam ghi nhận không có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. 335 bệnh nhân đã được điều trị khỏi trong tổng số 355 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Hiện cả nước còn 20 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. 9/20 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 từ 1 lần trở lên, 11 bệnh nhân vẫn dương tính với Covid-19. Bệnh nhân nặng nhất là nam phi công người Anh tiếp tục có những tiến triển về sức khỏe, hiện sức cơ 2 chân phục hồi, đã tự xoay trở và ngồi dậy được. Tính từ ngày 16/4 đến nay, Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 30/6, tại Thái Bình 30/30 bệnh nhân ghi nhận nhiễm Covid-19 đã được công bố khỏi bệnh. 3/4 trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã hoàn thành thời gian cách ly, xuất viện, chỉ còn 1 trường hợp đang tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 13 trường hợp. 13 trường hợp đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 30/6, tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh vẫn là 3.989 mẫu, trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 3.105 mẫu, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện 884 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
--	---